



# ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๔๙-๕๐๐๐ ภายใน ๑-๕๖๖๖ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๒๕๘-๐๓๑๑

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวัน ฉบับประจำวันที ๑๕ เดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๖ หน้า ๑๓ มูลค่าข่าว ๒๗๔,๐๕๐.-

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>



## ‘Singha’เปิดตัวดีไซน์เนอร์เลือดใหม่ โชว์ไอเดียบรรเจิด

แค่รอบแรกก็ทำเอาคณะกรรมการหนักใจไปตามๆ กัน สำหรับโครงการประกวด “Singha Life Awards 2013” ของ Singha Life แฟชั่นแบรนด์สัญชาติไทยของคนรุ่นใหม่ ซึ่งจัดต่อเนื่องมาเป็นครั้งที่ 4 แล้ว โดยมีมาในคอนเซ็ปต์ “SINGHA LIFE IN YOUR ATTITUDE” ล่าสุด เปิดตัวนักออกแบบเลือดใหม่ผู้เข้ารอบ 20 คนสุดท้าย มาโชว์ไอเดียสุดบรรเจิดผ่านสเกตช์ดีไซน์ ทั้งคอลเลกชันสาขาเครื่องแต่งกายและสาขาแอ็กเซสซอรีส์ ที่ สยามเซ็นเตอร์

**ปรีดิ์รติ ภิรมย์ภักดี** ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ Singha Life กล่าว “Singha Life Awards 2013 เป็นโครงการสร้างแรงบันดาลใจ เปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ที่มีความสามารถด้านแฟชั่น ได้มีเวทีแสดงผลงานของตัวเอง เราเชื่อว่ายังมีคนรุ่นใหม่ที่มีพรสวรรค์อีกมาก แต่ไม่มีโอกาสได้เรียนรู้จากของจริง โดยผู้ผ่านเข้ารอบ 20 คนเท่านั้น ที่จะได้ร่วมเวิร์กช็อปกับมืออาชีพในวงการแฟชั่น และได้โอกาสสร้างสรรค์ผลงานของตัวเองออกมาเป็นคอลเลกชันจริง เรียกว่าได้เรียนรู้ทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังทุกขั้นตอนกว่าจะเป็นแฟชั่นคอลเลกชัน ซึ่งเป็นประสบการณ์ที่หาได้ยาก”

สำหรับปีนี้ผู้เข้ารอบทั้งสิ้น 20 คน ส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยหลากหลายสถาบัน ไม่ว่าจะเป็น **ม.รังสิต, ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, มศว, จุฬาฯ, ม.ศิลปากร, ม.กรุงเทพ, ม.เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร, ม.นครสวรรค์** และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ฯลฯ

นอกจากนี้ ผู้เข้ารอบจะได้ร่วมเวิร์กช็อปเรียนรู้การทำงานจริงในธุรกิจแฟชั่น กับที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ของโครงการฯ ล้วนแล้วแต่เป็นมืออาชีพในวงการแฟชั่น ทั้งสาขาเครื่องแต่งกาย และสาขา แอ็กเซสซอรีส์ ได้แก่ **สิริอร เตียรณประสิทธิ์** ดีไซน์เนอร์เสื้อผ้า

**Painkiller, จิตต์สิงห์ สมบุญ** ดีไซน์เนอร์ Greyhound/Playhound, **จิรภัทร์ ทรัพย์พิศาลกุล** ดีไซน์เนอร์เสื้อผ้า **Sanshai, ชัยยศ เพชรดาบดา** ดีไซน์เนอร์แบรนด์แอ็กเซสซอรีส์ **Tango, วรรณศิริ คงกัน** ดีไซน์เนอร์กระเป๋า **Boyy, พิษญา ศรีระพงษ์** ดีไซน์เนอร์แบรนด์แอ็กเซสซอรีส์ **Pitch, อารยา อินทรา** แฟชั่นสไตลิสต์ชื่อดัง รวมไปถึงวิทยากร และดีไซน์เนอร์จาก Singha Life

พร้อมกันกับทุนสนับสนุนละ 30,000 บาท ในการผลิตคอลเลกชันที่แต่ละคนออกแบบ โดยมีเวลาในการผลิตผลงาน 3 สัปดาห์ ภายใต้การดูแลของทีมนักดีไซน์ Singha Life เพื่อนำเสนอผลงานออกมาเต็มรูปแบบ ผ่านการแสดงผลงานโชว์ในรอบตัดสิน หรือรอบรันเวย์ ซึ่งจะมีขึ้นในวันที่ 17 กันยายน นี้ ■



เสื้อพาดู Singha Life